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Römpum upp Ísland  

Umsögn aðgengis- og samráðsnefndar 

 

Aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks hefur fengið til umsagnar verkefnið Römpum 

upp Ísland sem felst í því að byggja 1000 rampa um allt Ísland á 4 árum. Verkefnið er framhald 

verkefnisins Römpum upp Reykjavík sem Haraldur Þorleifsson var upphafsmaður að fyrir ári síðan.  

Að mati nefndarinnar hefur það verkefni tekist með ágætum, enda náðist að klára þá hundrað rampa 

sem ætlunin var að koma upp vel innan tilsettra tímamarka. Hundrað staðir í Reykjavík sem áður voru 

óaðgengilegir eru því aðgengilegir nú fyrir notendur hjólastóla og aðra sem búa við hreyfihömlun. 

Það er ljóst að verkefnið sem tekur við er ætlað að verða umfangsmeira en hið fyrra og ekki veitir af. 

Nefndin telur engu að síður mikilvægt að vel verði áfram haldið utan um skipulag og framkvæmd 

verkefnisins eins og verið hefur og það unnið í góðu samráði við viðkomandi sveitastjórnir. Þá verði 

aðgengislausnir unnar með þeim hætti að þær komi sem breiðustum hópi notenda til góða og að 

ramparnir sem byggðir verða valdi ekki aðgengishindrunum fyrir aðra hópa fatlaðs fólks, t.d. blinda 

og sjónskerta. 

Aðgengis- og samráðsnefnd vill að lokum leggja áherslu á mikilvægi þess sem nefnt er í erindinu, að 

rekstraraðilar séu ávallt hvattir til þess að huga að aðgengilegri salernisaðstöðu, sjálfvirkum 

hurðaopnurum og öðrum aðgengismálum innanhúss. Rampur er bara einn þáttur í því að útbúa 

aðgengilegt húsnæði og því mikilvægt að halda þeirri staðreynd á lofti gagnvart eigendum húsnæðis 

þar sem rampar koma til með að vera byggðir. 

 

 


